



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศการประชาสัมพันธ์  
0-2649-5000

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังสุโขทัย

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

# SWU WEEKLY



มทว. ร่วมมือทอวิทยากับ ม.กุยสุรินทร์

การศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้า EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550

ฉบับที่ 0 0 0 4

## อธิการบดีแนะนำบัณฑิตศึกษา ควรมี “ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม การะธรรม”



อ่านต่อหน้า 2

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในงานประชุมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 ว่า ในปีการศึกษานี้ มศว รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กว่า 1,300 คน

อ่านต่อหน้า 2

### มศว ปรับเปลี่ยนพื้นที่ จอctrกยนต์

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่

จอctrกยนต์ภายใน มศว ด้วยภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างหลายโครงการ ทำให้พื้นที่จอctrกยนต์ลดลง มหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องปรับพื้นที่จอctrกยนต์ ให้สะดวกเหมาะสมมากขึ้น

ขอเชิญทุกท่านร่วมใช้ หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 0-2649-5000

### “หมอประเวศ” แนะนำมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ยึดพระราชดำรัสพัฒนาการศึกษา



เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนาวิชาการ “โครงการจัดตั้งมหาวิทาลัยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราชทูรชวาไล ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ตอนหนึ่งว่า “เคยได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายๆ เรื่อง ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระองค์รับสั่งว่า ใครๆ เขาก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกินและมีไมตรีจิตต่อกันเป็นพอ ซึ่งคำว่าพอ หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องล้าหลังไม่ทันสมัย หรือที่กล่าวกันว่า ถอยหลังเข้าคลอง แต่ในความเป็นจริงคำเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราจะสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นมากมาย อย่างในคลองก็ไม่มีคลื่น มีแต่ความสงบ ซึ่งแตกต่างจากสังคมตอนนี้ หรือหนังสือพระมหาชนกสอนเรื่องความเพียรบริสุทธิ์ พึ่งพาตนเอง รวมไปถึงเมืองอริชชาซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอบายมุขไม่ต่างจากสังคมปัจจุบัน

อ่านต่อหน้า 2

### ตรวจตึกพัฒนาวัตรกรรม และบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว พร้อมด้วย ผศ.นพ.เดลิบชัย บุญยะสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ คณะผู้บริหาร ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองแผนงาน น.ส.ชสิภา สิงห์เศรษฐ์ ตรวจโครงสร้างการก่อสร้าง ตึกอาคารพัฒนาวัตรกรรมและบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน (300 ชั้น) สูง 17 ชั้น โดยคณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปทั้งชั้นที่ 17 แล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2551

### มศว เปิดคลินิกเด็กพิเศษ

โครงการคลินิกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มศว จัดให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการฝึกการฟัง การพูด แก้ไขการพูด ฝึกพัฒนาการทางภาษา แก้ไขการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และปัญหาเด็กด้านอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 9 มิ.ย.-30 ก.ย.2550 ทั้งในเวลาราชการและวันหยุด ติดต่อและสมัครได้ที่ ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศรีพร 0-2649-5000 ต่อ 5631 หรือ 087-711-8379 หรือ ดร.อภินวรงค์ กุศลชาติ 089-122-4680



ส่งใจเชียร์ “เก้าไฟ” ขอเชิญชวนติดตามรับชมและร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมประกวดการเต้นลีลาเท้าไฟของนักศึกษา มศว ในรายการ “สงครามเก้าไฟ”

รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม ยุวประชาสัมพันธ์ “SWU Channel”



อ่านต่อหน้า 2

### อธิการบดีแนะบัณฑิตศึกษา

อยากให้ทุกคนมั่นใจในศักดิ์ศรีทางวิชาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเป็นชื่อพระราชทานที่ยาวหลายคนไม่ชอบเรียกชื่อจริง ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยคำว่า มศว ซึ่งถ้าจะดูตามอักษรย่อมัน แต่ละอักษรของคำย่อจะมีความหมาย ซึ่งอยากให้นิสิตในระดับบัณฑิตนึกถึงความหมายดังนี้ (ม) เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น พร้อมทั้งจะพัฒนาตัวเอง และองค์กร (ศ) เป็นตัวแทนของคำว่าศักดิ์ศรีทางวิชาการ ใครที่มาเป็นนิสิตที่นี่ต้องมีศักดิ์ศรีแห่งวิชาการ (ว) แทนวัฒนธรรมแห่งความดีงาม สถาบันแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ในการสร้างครุมาจารย์มา ที่นี้สร้างครูและสร้างนักวิชาการมากมาย สถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงมีวัฒนธรรมแห่งความดีงาม หรือถ้าดูชื่อย่อภาษาอังกฤษจะพบว่า SWU น่าจะเดื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ว่า ชีวิตการเรียนในระดับปริญญาโท - เอกนั้น ต้องมี S คือ Spirit คือความมีน้ำใจ เมื่อมาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ควรจะให้มีความสำคัญเกี่ยวกับจิตใจ W คือ คำว่า Worth ซึ่งหมายถึงคำว่าคุณค่า ถ้ามาเรียนที่แห่งนี้แล้วต้องได้รับการพัฒนาทางด้านคุณค่า หากเรียนแล้วไม่สามารถพัฒนาคุณค่าในตัวเองได้ก็ถือว่าสูญเปล่า ส่วน U มาจากคำว่า Unity หมายถึงการมีเอกภาพ จึงอยากเน้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสิ่งเหล่านี้ในตัวเอง

ขณะนี้สังคมไทยขาดผู้ที่มีปัญญาธรรม ซึ่งสังคมไทยมีคนที่มีความรู้สูงไม่น้อย แต่ก็ไม่ได้นำความหมายว่าผู้ที่มีความรู้จะเป็นคนที่มีปัญญาธรรมเสมอไป นอกจากนี้ยังขาดสามัคคีธรรมและคารวะธรรม จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย สังคมไทยจึงมีแต่คนที่ทะเลาะกัน จึงดีจึงเด่น และอิจฉาริษยาสูงมาก จึงอยากให้นิสิตทุกคนที่เข้าสู่ มศว มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมในตัวเอง ถ้าผู้ที่มีการศึกษามีสิ่งเหล่านี้ในตัวเอง จะช่วยให้สังคมและประเทศชาติรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้"

อธิการบดี มศว กล่าวอีกว่า "อยากเห็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความเป็นนักวิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตัวเอง และทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคม แก้ปัญหาให้สังคมได้ ช่วยกันชี้แนะและให้แนวทางแก่สังคม เมื่อสังคมมีปัญหาก็คงพร้อมที่จะใช้งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาให้สังคม ประเทศไทยยังต้องการความรู้ที่ผ่านการวิจัยจากผู้เรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมาก อย่าลืมว่าสังคมคาดหวังกับผู้ที่เข้าสู่เส้นทางความเป็นบัณฑิตศึกษามาก ดังนั้นต้องทำงานเพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่นและสังคมด้วย"

### ความร่วมมือวิชาการกับ ม.กุยหลิน

Prof.Zhao Yanlin อธิการบดีมหาวิทยาลัยกุยหลิน เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐประชาชนจีน เจ้าเจรจาและลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ ศ.ดร.วิฑูณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีนางสาวปานพิมพ์ เชื้อพลากิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จาก 2 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550

### ทบทวนประวัติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย นั้น คำว่า วิชชา แปลว่า ปัญญา ส่วน วิทยา แปลว่า ความรู้ ซึ่งความรู้เช่นเดียวกันนั้นไม่พอ ความรู้ไม่มีพลังเพียงพอที่จะผลักดันอำนาจการแย่งชิงกันได้ แต่สังคมในตอนนี้จะให้ความรู้ที่ตามด้วยอำนาจและเงิน ทำให้บางครั้งอำนาจและเงินอาจจะอยู่เหนือความรู้ ซึ่งถ้าดูในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความดี การอยู่ร่วมกันและความรู้ที่หลัง อยากให้มหาวิทยาลัยยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่นำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งไทยถือว่ามีมหาวิทยาลัยมากกว่าจำนวนของจังหวัด ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ภายใน 10 ปีข้างหน้าไทยจะอยู่อย่างสบาย สงบสุข และทุกมหาวิทยาลัยต้องกล้าพอที่จะประกาศว่าจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในแก่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อย่างการที่ มศว กล้าประกาศที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อ มศว ทำสำเร็จจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตให้แก่คนในจังหวัด โดยรวมตัวกันทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ มีแม่บทชุมชนจะพัฒนาได้มีคุณภาพและตรงจุดมากขึ้น"

**ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิ์**  
**ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว**  
**โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666**

### มศว

### ปรับเปลี่ยนพื้นที่จวดรถยนต์

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ด้านตรวจรถยนต์หน้าอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ อนุญาตให้ผ่านและจอดได้เฉพาะรถยนต์บุคลากร และแขกรับเชิญเท่านั้น

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว สามารถจอดได้ในระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. บริเวณรอบลานอิฐแดงหน้าโรงเรียนสาธิต มศว เท่านั้น

ผู้ที่มาติดต่อราชการแลกเปลี่ยนจวดรถยนต์ชั่วคราวได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจอดบริเวณลานอิฐแดง ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

ที่จอดรถนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แสดงบัตรนิสิต แลกบัตรจอดรถชั่วคราว จอดรถได้บริเวณถนนหลังโรงอาหาร (ยกเว้นวันหยุดสัปดาห์) นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ยังขอความร่วมมือบุคลากร มศว ทุกท่านโปรดงดจอดรถยนต์บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป (เมื่อการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ จะมีที่จอดรถยนต์ได้ประมาณ 800 คัน)

### รับสมัคร

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร มศว ประสานมิตร

- รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและผลไม้ 1 ร้าน
- รับสมัครผู้จำหน่ายไอศกรีมและอาหารว่าง 1 ร้าน
- รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประเภทข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง 1 ร้าน

สมัครได้ที่ ฝ่ายจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ 0-2260 - 0139 และ 0-2664-1000 ต่อ 5993-4

### ส่งใจเชียร์ "เก้าไฟ"

ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 เวลา 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน นี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สาย A สาย B (ม.มหาสารคามที่จะแข่งขันท่าเตียนกับม.นครสวรรค์) และสาย C (ม.บูรพาจะแข่งขันกับ ม.รามคำแหง) ส่วนในสาย A จะเป็นการแข่งขันลีลาท่าเต้นแบบเก้าไฟของทีมนักศึกษา มศว กับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ที่กำลังจะนัดชิงชัยกันในวันอาทิตย์นี้ในรอบการแข่งขันที่ 1 ของสาย A ติดตามและร่วมส่งแรงเชียร์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

### SWU Channel

อาทิตยา ทวีทรัพย์สินวิวัฒน์ (น้ำนุ่น) นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม 'ยุวประชาสัมพันธ์' ในฐานะผู้ประกาศข่าวของ SWU Channel รายการข่าวโทรทัศน์วงจรมติภายใน มศว ซึ่งได้เริ่มออกอากาศเผยแพร่ภาพเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมานี้

อาทิตยากล่าวว่า "รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการข่าว SWU Channel ของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ช่องทางช่อง 9 มาก่อนและขณะนี้ก็เป็นถึง จัดรายการวิทยุอยู่ที่ 93.5 ของ True music radio นอกจากนี้ก็ยังเคยทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ บางตามโอกาส ตอนที่มีรายการข่าว SWU channel นี้ก็ออกมาตื่นเต้นและดีใจมากเพราะเท่ากับนุ่นจะได้ประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นและดีใจที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในมหาวิทยาลัยฯ ของเรา เพราะไม่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าใครคนใดคนหนึ่งในการทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะไปเป็นพิธีกรรายการทีวีที่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้"

ส่วนที่มาทำผู้ประกาศข่าวนั้นนุ่นจะถนัดงานภาคสนามมากกว่าซึ่งของรายการข่าวก็จะมีบางครั้งที่ต้องออกไปสัมภาษณ์หรือถ่ายรายการนอกสถานที่อยู่ด้วย ประสบการณ์ต่างๆ ที่นุ่นได้ทำในขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ตรงนี้ก็อาจจะไปเป็นประโยชน์ต่อชีวิตการทำงานได้ในอนาคต ตอนนี้ก็ทราบว่ายังมีมีการเปิดกว้างเพื่อรับสมัครนักศึกษาทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้มาร่วมในกิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็อยากให้เป็นๆ และน้องๆ ที่สนใจมาลองหาประสบการณ์ดีๆ อย่างนี้ด้วยกันนะ"

### ประกวดคำขวัญ-โลโก้ "5ส"

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดให้มีการประกวดคำขวัญและโลโก้ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญ บุคลากร นักเรียนและนิสิตที่สนใจส่งคำขวัญและโลโก้เข้าร่วมประกวดตามรายละเอียด กล่าวคือ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคลากร นักเรียนและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคำขวัญที่เข้าใจง่าย กระชับรัดกุมสื่อความหมายเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส ของสำนักงานอธิการบดี ได้เป็นอย่างดี ส่วนโลโก้ที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5ส ของสำนักงานอธิการบดีและสวยงาม สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานของกิจกรรม 5ส ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญและโลโก้เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยส่งที่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มศว มีกำหนดการตัดสินผลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 และผู้ที่ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (มี 1 รางวัล) เช่นเดียวกับผู้ที่ชนะการประกวดโลโก้

### Calendar WEEKLY

- วันพุธ**  
พิเศษ: โครงการคลินิกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จัดให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาคาร 8
- วันพฤหัสบดี**  
ประชุม: การประชุมวิชาการ The 3rd Asian Academy of Applied Business Conference : Bridging The Asian Business Market โรงแรมเดอะริเจนี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- วันเสาร์**  
อบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองของ 8110 อาคารหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร โทร. 0-2649-5447-9
- วันอาทิตย์**  
พิเศษ: โครงการคลินิกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จัดให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาคาร 8
- วันจันทร์**  
ประชุม: เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4<sup>th</sup> International Postgraduate Research Colloquium) ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาคณะเมือง มศว



นิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ อนุสาวรีย์ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์ทั้งสองท่าน

ศ.นพ.สมเกียรติ วิริยะศิริกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานโครงการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ปี 2550 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2551 ณ ศูนย์กายภาพฯ ศูนย์การประชุมกิตติคุณนคร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

ศ.ดร.วิฑูณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เป็นประธานงานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 จำนวนกว่า 1,300 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ หอประชุม มศว